





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

11 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p> <p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1.คำตอบแทนเสียงภัยโควิด 19</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ) (เพิ่มสื่อ)          - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. สั่งเร่งรัดดำเนินการตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษของพยาบาล และเบิกจ่ายคำตอบแทนเสียงภัยโควิด 19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ สายวิชาชีพและสายสนับสนุน ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หลัง ครม.อนุมัติงบ 2,955.95 ล้านบาท เพื่อจ่ายตั้งแต่ ก.ค. 64 – ครึ่งเดือนมิ.ย. 65 พร้อมให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบส่งเสริมป้องกันโรคนอกสิทธิบัตรทอง ซึ่งมีความชัดเจนทางกฎหมายสามารถจัดบริการให้คนไทยได้ทุกสิทธิ ด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณขอรับจัดสรรค่าเสียงภัยแล้ว คาดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้</p> <p><b>2.วัคซีนโควิด 19</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, pptv, hfocus)          - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึง การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ของอก. ที่กำลังอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกับอย. และมีข่าวดีคือ อก.จะร่วมมือกับสถาบันวิชาการด้านวัคซีนจากสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน โดยใช้โรงงานผลิตวัคซีนของอก. ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นผู้ประสานภาคีเครือข่ายในต่างประเทศมาให้          - พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า วัคซีน HXP-GPOVac ได้ทำการทดลองในเฟส 1 และเฟส 2 ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความปลอดภัยเรียบร้อย ส่วนเฟส 3 พบมีความปลอดภัย เหลือด้านประสิทธิภาพ ซึ่งผลไม่เป็นทางการผ่านแล้ว แต่ต้องรอผลอย่างเป็นทางการ ที่ห้องแล็บจะส่งรายงานมาวันที่ 8 ก.ย. จึงคาดว่าจะขึ้นทะเบียนกับ อย. ภายใน ก.ย.นี้ เมื่อวัคซีนโควิดสายพันธุ์อื่นสำเร็จ จะเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์โอมิครอนต่อ ซึ่งมีการตกลงกับเมทาที่ไชนายา 2 แบบคือ ส่งเชื้อตัวใหม่โอมิครอนมาให้อก.ผลิต และอีกส่วนจ้าง อก.ผลิตสายพันธุ์โอมิครอน อยู่ระหว่างเจรจาเรื่องราคา</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (unitynews, mcot, tawansiamnews, thailandplus)          - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณีการโพสต์คลิปมีผู้ฉีดวัคซีนโควิด 19 และพบภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั่วไป หรือเป็นโรคมะเร็ง ว่า เป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันยังไม่พบรายงานการเกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือการเกิดมะเร็งที่เป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนโควิด ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีปัญหาความปลอดภัยที่อาจเกิดจากวัคซีน กรม คร.จะประกาศแจ้งให้ทราบ          - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนโควิดช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้รับวัคซีน รวมถึงปัจจุบันแทบจะไม่มีผู้ฉีดวัคซีนครบโดส ตามด้วยเข็มกระตุ้นติดโควิดเสียชีวิต ซึ่งไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโควิดต่ำกว่าประเทศทางตะวันตกหลายเท่า สะท้อนถึงการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดที่มีประสิทธิภาพจากนโยบายและมาตรการที่ใช้จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ</p> <p><b>3.เตือนระวังโควิด 19 สายพันธุ์ EG.5</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, TNN, thaiPBS, teenee, pptv)          -WHO ประกาศให้โควิด 19 สายพันธุ์ EG.5 หรือ เอริส (Eris) เป็นสายพันธุ์ที่ต้องให้ความสนใจ หลังแพร่ระบาดมากขึ้นทั่วโลก โดยสหราชอาณาจักร จีน และสหรัฐฯ เริ่มได้รับผลกระทบจากการระบาดของสายพันธุ์ดังกล่าว</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>สร.ยืนยันตั้งรัฐบาลเข้าไม่กระทบระบบบริการ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน          -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. เปิดเผยถึงกรณีหากการพิจารณางบประมาณของ ครม. จะต้องยืดออกไป เพราะต้องรอ ครม.ชุดใหม่ จะกระทบต้องงบประมาณที่ต้องไปบริหารงานตามโรงพยาบาลหรือไม่ ว่า สธ. ไม่ห่วงเรื่องของกรอบงบประมาณ เนื่องจากมีแผนงานกำหนดอยู่แล้ว หากงบประมาณยังไม่ผ่านก็จะมีเงินสำรองนำมาใช้อยู่ ฉะนั้น ข้อดีของ สธ. คือ มีงบประมาณด้านอื่นมาบริหารจัดการอยู่ อาจมีผลกระทบบ้าง แต่จัดการได้ ประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการแน่นอน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>การสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 34</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “พลังพยาบาลเพื่อสุขภาพคนไทย” (Nurses Together : A Force for Thai Health) พร้อมมอบรางวัลแก่องค์กรพยาบาลในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการพยาบาล รางวัลผลงานการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล และมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2566 โดยกองการพยาบาล ร่วมกับเครือข่ายพยาบาล จัดการสัมมนาเพื่อเสริมความรู้เชิงวิชาชีพบุคลากรทางการพยาบาล ให้เกิดการพัฒนาดตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทันปัญหาสุขภาพประชาชน และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ</p>	
<p><b>ปรับปรุงระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ รพ.ขอนแก่น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., มติชน, hfocus)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และโฆษกสธ. เผย กรณีมีผู้ร้องเรียนเหตุรำคาญเรื่องกลิ่นจากระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อรพ.ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่นได้เข้าตรวจสอบและสั่งการให้แก้ปัญหากลิ่นจากระบบต่อเนื่อง ล่าสุดให้ปรับปรุงอีก 3 รายการ ทั้งติดตั้งลมดูดอากาศ ขยายม่านพลาสติกคลุมหม้อหนึ่ง และนำน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดรวม และเตรียมเชิญหน่วยงานกลางเข้าตรวจสอบปัญหาอีกครั้ง</p>	-
<p><b>ใบมะละกอรักษาโรคไข้เลือดออก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ : VARIETY เว็บไซต์ (คมชัดลึก, บ้านเมือง)</p> <p>- ญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว ผู้ช่วย ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผย ผลศึกษาการใช้ น้ำคั้นจากใบมะละกอรักษาโรคไข้เลือดออก ของรพ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ในการรักษาผู้ป่วย 78 ราย เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เป็นผู้ป่วยที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยให้ผู้ป่วยกินน้ำคั้นจากใบมะละกอ 30 ซีซี ก่อนอาหาร วันละ 3 ครั้ง หรือเท่ากับ 90 ซีซี/วัน พบว่าผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาล 3.10 วัน ซึ่งระยะเวลาสั้นกว่ากลุ่มควบคุมที่นอนโรงพยาบาล 4.2 วัน</p>	-
<p><b>ข้าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผย น้ำปั่นผักและใบไม้สดที่ไม่ผ่านความร้อนช่วยรักษามะเร็งได้ เป็นข้อมูลเท็จ โดยพืชผักมีสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจมีส่วนในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง แต่ยังไม่มีการวิจัยที่ยืนยันผลการรักษามะเร็งด้วยการดื่มน้ำปั่นใบไม้สดและผักสดได้</p>	-
<p><b>นมแม่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผจก., pptv)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสารายู รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น มีความสำคัญต่อทารกแรกเกิดมาก ยิ่งทารกแรกเกิดป่วยยิ่งต้องได้รับนมแม่ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย และเสริมสร้างการเจริญเติบโต ซึ่งในนมแม่นั้นมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์หลายชนิด และนมแม่เป็นเสมือนโอสถวิเศษ</p>	-
<p><b>การฟอกสีฟัน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- ทพ.ศุภกิจ นิยมรัตน์ กิจ ทันตแพทย์ปฏิบัติงาน รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันการฟอกสีฟันสามารถทำได้ทั้งโดยทันตแพทย์และด้วยตัวเอง ข้อควรระวังคือการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพฟอกสีฟันที่ทำมาจากเทอร์โมพลาสติก ซึ่งโฆษณาว่าสามารถเปลี่ยนรูปได้ตามลักษณะฟันหลังจุ่มด้วยน้ำร้อนก่อนนำไปใช้ แต่จริงๆ แล้วอาจเกิดช่องว่างที่ทำให้น้ำยาฟอกสีฟัน ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายไหลลงคอได้</p>	-